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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 

ประจ าปีงบประมาณ  2560 

คร้ังที่  3/2560 

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 

ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ผู้มาประชุม 

1. รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช  พชรธรรมกุล)       

2. ผูอ้ านวยการศูนย์ศลิปวัฒนธรรม        

3. หัวหนา้งานบริหารและธุรการ         

4. หัวหนา้งานดนตรีและนันทนาการ       

5. รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานอนุรักษ์สบืสานศลิปวัฒนธรรม    

6. รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานพิพิธภัณฑก์ารเกษตรและวัฒนธรรมไทย    

7. นางสาวเมริษา  ยอดหอม         

8. นางอุไรภัสร ์ ชัยเรอืงวุฒิ         

9. นางอ าพร  เวียตตัน          

10. นางสาวแคทลียา  ประลาสนธิ์        

11. นางสารินย์พร  อนิทร์แก้ว 

12. นายสุรชัย  ศรีนรจันทร์ 

เริ่มประชุม เวลา 13.40 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

- ประธานที่ประชุมแจ้งเรื่อง 

1. การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการ

รอลงพระปรมาภิไธยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 10 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

เวลา 30 วัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในเรื่องการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ 
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และมีความคล่องตัวมีการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพด้าน

บุคลากรโดยเฉพาะข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย เชน่ 

1) ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้เงนิเดือนเพิ่ม  40% 

2) การรับเงินชดเชยไม่เกิน 10 เท่าของเงนิเดือนเมื่อเกษียณอายุราชการ  

3) กรณีที่ท างานครบ 120 วันจะได้เงินชดเชย  30 วัน ค่าชดเชยล่วงเวลาคิดอัตรา

จาก 8 ชั่วโมงต่อวัน  

4) ถ้าเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ พระราชบัญญัติใช้

บังคับ จะไม่มกีารประเมนิในการรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

4.1 ถ้าเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี ให้มีการประเมินตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  

4.2 ถ้าเกิน 3 ปี มหาวิทยาลัยเห็นว่าการรับบุคคลนั้นจะเป็นประโยชน์

ต่อมหาวิทยาลัยและมีอัตราที่จะรับเข้าท างานได้ให้ด าเนินการตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย  

5)  ระบบการประเมินยังคงเดิมขึ้นกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ตามเงิน

อุดหนุนที่รัฐบาลจ่ายให้ และขึ้นกับยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์จังหวัด และ

ยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยตามประเด็นยุทธศาสตร ์9 ด้าน 

6) เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนได้เพิ่มอีก30 % นับจาก

เงินเดอืน ๆ สุดท้าย 

7) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพหักจากเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 3 % และ

มหาวิทยาลัยสมทบให้อีก 3% 

8) ระบบข้าราชการมหาวิทยาลัย ระบบลูกจ้างใช้ระเบียบตามส านักนายกรัฐมนตรี 

และระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิส่วนกลาง 

9) การปรับโครงสร้างหน่วยงาน คณะ ส านัก วิทยาเขต ให้คงเดิม โครงสร้าง      

สายสนับสนุน จะมีการยกเลิกกอง  อาจมีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานบุคคล 

ตามส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยพิจารณาจาก career Path   

ตามหลักวิชาการ  

10) การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีเครอืข่ายในระดับสถาบันที่ชัดเจน และมี  

 ระบบการหักเงินงานวิจัยตามขอ้บังคับใหม่ 

11) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มกีารด าเนินงานตาม Flagship ของมหาวิทยาลัย 

  แมโ่จ้ ที่ก้าวสู่ระยะ Organic ในการท างานของหนว่ยงาน (ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม)  

   ควรค านงึถึงเรื่องดังกล่าวด้วย และควรใหอ้ยู่ภายใต้กรอบ Thailand 4.0  

มติท่ีประชุม  รับทราบดังเสนอ 
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2. ขอบเขตพื้นที่ในความรับผดิชอบของศูนย์ศลิปวัฒนธรรมประกอบไปด้วยพืน้ที่อนุรักษ์  

66 ไร่ ติดขอบรั้วคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ าจนถึงสมาคมศิษย์เก่า เรือนชีวะ     

สระเกษตรสนาน ครัวอิ่มอุน่ หอเกียรติยศ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมควรมีการเตรียมการ ส าหรับงบประมาณ

กระตุ้นเศรษฐกิจภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ควรมีการด าเนินการในขั้นตอนของการประกวดราคาจนถึง

การส่งมอบงานให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา โดยควรมีการประมาณการผลการด าเนินงานเพื่อขอ

งบประมาณในการเขียนแบบอาคารศูนย์ศลิปวัฒนธรรมในอนาคตด้วย ซึ่งรูปแบบควรเป็นอาคารช้ันเดียว

ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อน าเสนอต่อกรรมการผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการพิจารณาแบบอาคาร

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ส าหรับการซ่อมแซมอื่น ๆ ให้บรรจุเพื่อของบซ่อมปกติจากทางกองอาคารและ

สถานที่ 

มติท่ีประชุม  รับทราบดังเสนอ 

3. ด้านการจัดซือ้จัดจา้งให้ประสานงานกับกองแผน เพื่อหาแนวทางในการท างาน 

ร่วมกันให้เกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบดังเสนอ 

4. จากการจัดงานตามรอยพ่อกษัตรยิ์เกษตร และกาดแมโ่จ้  2477  ประธานที่ประชุม 

น าเสนอว่าศูนย์ศิลปวัฒนธรรมควรจัดชุดการแสดงเข้าไปเสริมในแต่ละวัน เช่นช่วงวันศุกร์บ่ายเวลา

ประมาณ 16.00-17.00 น. และช่วงสายของวันเสาร์ เวลาประมาณ  10.00 น. เนื่องจากมีการขาย

สินค้าการเกษตรตลอดทั้งวันที่กาดแม่โจ้  2477 โดยให้มีการประสานงานกับรองอธิการบดี (รศ ดร.

ศริิพร กิรติการกุล) 

มติท่ีประชุม  รับทราบดังเสนอ 

5. โครงการปลูกผักแลกค่าเทอมเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ได้แสดงความเป็นตัวตนของ 

แมโ่จ้ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมสว่นหนึ่งจากทุกคณะ ร่วมปลูกผักแลกค่าเทอม  

มติท่ีประชุม  รับทราบดังเสนอ 

6. โครงการสีขา้วแลกค่าเทอม เป็นข้าวอินทรีย์ ได้ร า ขา้วปลาย น าไปเลี้ยงสัตว์และ 

เลี้ยงปลา (นิล ปลาดุก ) 

มติท่ีประชุม  รับทราบดังเสนอ 

7. มหาวิทยาลัยมีระบบการแบ่งพื้นที่ที่เหมาะสม และด าเนินการตามเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ระยะที่  2 และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชปณิธานของ รัชกาลที่  9  

มติท่ีประชุม  รับทราบดังเสนอ 

8. ผลผลิตที่สร้างรายได้ของผู้ปฏิบัติและรางวัลที่ได้มา สามารถแปลงมูลค่าออกมาเป็น 

ค่าคะแนนในเชิงเศรษฐศาสตร์ได้ 

มติท่ีประชุม  รับทราบดังเสนอ 

9. การปฏิบัติงานของบุคลากร ต้องทันเหตุการณ์ และต้องมีการปรับเปลี่ยนตนเอง 
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เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเสมอ 

มติท่ีประชุม  รับทราบและด าเนนิการดังเสนอ 

10. จากการศกึษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท าให้เห็นถึงการที่       

มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับบุคลากรในการให้ร่วมมือกันอย่างจริงจังด้วยความทุ่มเท โดยบุคลากร 

ทุกคนยอมรับการเปลี่ยนแปลงและร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมที่

จะสนับสนุนบุคลากรให้มีความพร้อมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของ

รัฐในอนาคต 

มติท่ีประชุม  รับทราบดังเสนอ 

11. ในอนาคตมหาวิทยาลัยแมโ่จจ้ะมีการเปิดวิทยาลัยนานาชาติ คณะสัตวแพทย์ 

ศาสตร์  

มติท่ีประชุม รับทราบดังเสนอ 

1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

1. ผูอ้ านวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้กล่าวขอบคุณรองอธิการบดี (อาจารย์ชัช       

พชรธรรมกุล) ทีม่าเป็นประธานในที่ประชุมของการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  

มติท่ีประชุม รับทราบดังเสนอ 

 2. เรื่องการท างาน 

2.1 เรื่องขอตกลง  TOR ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ขอให้บุคลากรศูนย์

ศิลปวัฒนธรรมด าเนินการจัดท าข้อตกลงในแบบปสน. 01 ให้มีความชัดเจนตามภาระงานในเชิงพัฒนาที่

ไม่ใช่งานประจ า และการก าหนดขอบเขตของภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

มติท่ีประชุม รับทราบและด าเนนิการดังเสนอ 

2.2 การด าเนินการจัดท า EdPEX  OP ด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ตามกรอบ 

ของ TQA (Thailand Quality Award) ต้องน าเสนอในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ต้องมีการปรับ

ตัวชี้วัดแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเพื่อผ่านกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยที่ศูนย์

ศลิปวัฒนธรรม กองกิจการนักศึกษา และส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ต้องมีการบูรณาการ

ในภาพรวมของตัวชี้วัดของในความรับผดิชอบเพื่อความชัดเจน 

มติท่ีประชุม รับทราบและด าเนนิการดังเสนอ 

2.3 มหาวิทยาลัยจะผลิตนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึ งประสงค์ด้ าน

ศิลปวัฒนธรรมนักศึกษาควรจะเป็นอย่างไร  อัตลักษณ์และวิสัยทัศน์ นักปฏิบัติ มืออาชีพ เน้นนวัตกรรม

ที่มีเทคโนโลยีตามข้อตกลงภาระงานที่ได้ระบุเรื่องการตอบโจทย์ในเรื่องของการเน้นผู้เรียน นักศึกษา 

และศิษย์เก่า การสอบถามความต้องการของนักศึกษา และศิษย์เก่า และผลการทบทวนการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรมีการปรับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติ และการปรับโครงการให้เกิดความสอดคล้อง ความเหมาะสม 
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ซึ่งต้องมีการปรับตัวชี้วัดของแผนท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยแม่โจ ้ตามมตขิองกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

มติท่ีประชุม รับทราบดังเสนอ 

 3. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) 

  ผู้อ านวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม            

ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) ด าเนนิการแล้วเสร็จ จ านวน 10 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นรอ้ยละ 45.45 

ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 22 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รูปแบบการจัดโครงการ/

กิจกรรมปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9           

ในทุกโครงการงดกิจกรรมรื่นเริง ปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมต่อสถานการณป์ัจจุบัน 

มติท่ีประชุม รับทราบดังเสนอ 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม 

  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่  

2/2560  เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2560 หากคณะกรรมการที่ประชุมพบว่ามีข้อแก้ไขประการใดให้

แจ้งที่งานบริหารและธุรการเพื่อด าเนนิการแก้ไขต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบดังเสนอ 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

- พิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2560 

มติท่ีประชุม  รับทราบแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2560 

-    งานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย 

1. การแตง่ตั้งคณะกรรมการฯ และด าเนินการ หอจดหมายเหตุฯ 

จากการประชุมคณะกรรมการหอจดหมายเหตุเมื่อวันที ่ 28  ธันวาคม  2559  

ที่ประชุมมีมติให้มีการปรับปรุงการด าเนินการ Hall of Frame ที่เกี่ยวข้องกับ Orchid City “หอประวัติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ”้  เชน่ ศาสตราจารย์ ระพี  สาครกิ และบุคคลทีม่ีช่ือเสียงท าประโยชน์ใหม้หาวิทยาลัย

โดยได้มีการ  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการหอจดหมายเหตุฯ ตามเอกสารสรุปรายงานประชุมหอ

จดหมายเหตฯุ โดยมีการก าหนดรูปแบบเพื่อความชัดเจน 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให้น าเข้าที่ประชุมกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 

โดยที่ประชุมเห็นควรว่า  

1. หอเกียรติยศเป็นสถานที่ควรมีรายละเอียดเพื่อเป็นเกียรติให้กับนายกสภาหรือ

อธิการบดี หรือคติพจน์ของอธิการบดีในแต่ละท่าน ของใช้ส่วนตัวของบุคคลส าคัญของมหาวิทยาลัย 
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รวมถึงศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ น ามาจัดแสดงและเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมเรื่องราวและ

ประวัติของแมโ่จ้ โดยต้องมกีารก าหนดขอบเขตงานและความส าคัญให้เหมาะสม 

มติท่ีประชุม รับทราบและด าเนินการดังเสนอ 

2. ให้พิจารณาใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจในการด าเนนิงานในการจัดซื้อจ้าง เพื่อมา 

ปรับปรุงหอเกียรตยิศ ซึ่งผู้รับผดิชอบควรมีการเตรียมแผนงานไว้ เพื่อจะได้น าเสนอเมื่อมีงบประมาณ 

มติท่ีประชุม รับทราบและด าเนินการดังเสนอ 

3. ให้เพิ่มรายชื่อคณะกรรมการ คุณวุฒิภัทร เกตุพัฒนพล และคุณเมริษา  ยอดหอม 

ในคณะกรรมการด าเนินงานในส่วนของผู้ช่วยเลขานุการ 

มติท่ีประชุม รับทราบและด าเนินการดังเสนอ 

4.  ให้จัดท าค าสั่งให้แล้วเสร็จ และจัดประชุมคณะกรรมการหอจดหมายเหตุเพื่อ

พิจารณาสถานที่อีกครั้ง 

 มติท่ีประชุม  รับทราบด าเนนิการดังเสนอ 

5. สรุปผลการจัดประชุมและวิพากษ์ประวัติแม่โจ้ เมื่อวันที่  31  มกราคม  2560

การจัดท าประวัติแม่โจ้ ได้ด าเนินการมาเป็นระยะหนึ่งแล้ว เดิมมี เนื้อหาจ านวน 6 บท และ

คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ปรับรายละเอียดเพิ่มเป็น 10 บท และให้มีการจัดท าเป็น E-book ซึ่งขณะนี้

อยู่ในขั้นตอนตรวจพิสูจน์อักษรโดยอาจารย์พรทิพย์  ค าดี โดยที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าหนังสือ

ประวัติแม่โจ้ได้มีมติให้ด าเนินการจัดพิมพ์จ านวน  35 เล่ม  ในวงเงิน 105,000 บาท  ซึ่งการจัดท า

ประวัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้นั้น ได้มีการด าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 และผลงานยังไม่แล้ว

เสร็จ ต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดท ารูปเล่มตามขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ โดยหนังสือประวัติแม่โจ้

ดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวมีมติเห็นชอบเกี่ยวกับปกหนังสือควร

เป็นรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่  9 ในชุดฉลองพระองค์ครุย มหาวิทยาลัยแม่โจ ้และที่ประชุม

คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ด าเนินการจัดพิมพ์ออกมาในเบื้องต้น จ านวน 10 เล่มก่อนเพื่อเป็นการ

ประชาสัมพันธ์ให้รับจองซึ่งจะเปิดตัวหนังสือประวัติแม่โจ้ครั้งแรกในวันที่ 7 มิถุนายน 2560นี้ และอีก

ครั้งในวันวิภาต บุญศรี โดยหนังสือดังกล่าวจะมีการเรียงล าดับที่ของทุกเล่ม (Run cereal number) และ

มีการจัดท าเป็น ซีดใีนท้ายหนังสอืโดยเป็นลิขสิทธิ์เป็นของแมโ่จ้เท่านั้น  

มติท่ีประชุม  รับทราบและด าเนนิการดังเสนอ 

6.บทสารคดีงานดนตรวีิถีชีวติ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 -งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม 

  1.การปรับปรุงค าสั่งคณะกรรมการไถ่ชีวติโค กระบือ ที่หมดวาระ 

  งานอนุรักษ์สบืสานศิลปวัฒนธรรมโดยหัวหน้างานฯได้ด าเนินการดังนี้  
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1. ติดตามการด าเนินงานของเกษตรกรที่รับโค กระบือไปเลี้ยงดู  มีการติดตามความ

ความก้าวหน้าการเจริญเติบโต และการตกลูกของโค กระบือ และมีการปรับปรุงค าสั่งคณะกรรมการ

ด าเนนิงานไถ่ชีวิตโค กระบือที่หมดวาระลง โดยคณะกรรมการชุดใหม่นี้จะเป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการ

พัฒนาอาคารพุทธมิ่งมงคล โดยมีที่ปรึกษา คือ 1) เจ้าคณะต าบลหนองหาร 2) รองอธิการ         

(อาจารย์ชัช  พชรธรรมกุล) 3) ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.สุดเขต  สกุลทอง)และมีกรรมการ         

1.) ผู้อ านวยการกองอาคารและสถานที่  กรรมการตรวจโรคสัตว์มี 1) อาจารย์ ดร.กฤดา  ชูเกียรติศิริ  

2) ผศ.ไพโรจน์ ศีลมั่น  โดยจะมีการน าเสนอแผนการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  

เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบและด าเนินการดังเสนอ 

 

2. ตามที่คณะกรรมการผังแม่บทมหาวิทยาลัยไม่เห็นชอบให้ก่อสร้างห้องน้ าบริเวณ

อาคารพุทธมิ่งมงคลเนื่องจากว่าเป็นด้านหน้ามหาวิทยาลัยนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร         

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โดยประธานที่ประชุมเห็นว่าควรจะน าเรื่องดังกล่าวเข้าพิจารณาเพื่อพิจารณาขอ      

งบกระตุ้นเศรษฐกิจจากกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้ง โดยให้ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมแบบแปลน

ห้องน้ าพร้อมรายละเอียดงบประมาณที่เกี่ยวข้องไว้ เมื่อมีงบประมาณจัดสรรมาจะได้น าเสนอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาทันที  

มติท่ีประชุม  รับทราบและด าเนินการดังเสนอ 

3. การด าเนินงานการปรับปรุงอาคารพุทธมิ่งมงคล ได้มีการปรับปรุงตกแต่งอาคาร 

พุทธมิ่งมงคล  ปูหญ้าเทียมบนทางขึ้น โดยใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจ และให้เพิ่มเติมค าสั่งคณะกรรมการ

ปรับปรุงอาคารพุทธมิ่งมงคล ในส่วนกรรมการตดิตามการด าเนินงานด้านพิธีการพิธีกรรมทางศาสนา  

มติท่ีประชุม รับทราบและด าเนินการดังเสนอ 

-การรายงานผลการด าเนินงาน 

ไม่มกีารรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละงาน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

1. เรื่องข้อตกลงภาระงาน TOR 

การส่งข้อตกลงภาระงานของแต่ละงาน ให้มกีารปรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามตัวอย่างที่ 

ทางงานบริหารธุรการน าเสนอในที่ประชุมโดยให้ด าเนินการปรับแก้ไขตามตัวอย่างหากมีข้อสงสัยประการ

ใดให้ติดต่อหัวหน้างานบริหารและธุรการ(คุณศรีวรรณ  บุญเรือง) และคุณอุไรภัสร์  ชัยเรืองวุฒิ โดยที่

ประชุมให้น าส่งในวันพฤหัสบดีที่  16 มีนาคม 2560 ก่อน 12.00 น. 

มติท่ีประชุม รับทราบและด าเนินการดังเสนอ 

2. เรื่องถ้วยรางวัลกระทงและโคม 
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ที่ประชุมโดยประธานที่ประชุมให้มกีารจัดท าโบว์สีที่ตดิถ้วยรางวัลเป็นสีตามวันพระราช 

สมภพของแตล่ะพระองค์ที่ประทานถ้วยรางวัลเพื่อความเหมาะสมและสงา่งาม 

มติท่ีประชุม รับทราบและด าเนินการดังเสนอ 

3. เรื่องตู้โชว์ของที่ระลึกใต้อาคารส านักงานอธิการบดี 

 ตู้โชว์ของที่ระลึกใต้อาคารส านักงานอธิการบดี ซึ่งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้รับมอบหมายให้

จัดท าความสะอาดและจัดเรียงสิ่งของต่าง ๆ และรางวัลที่ได้รับเป็นเรื่องราวและจัดท าทะเบียนให้เป็น 

หมวดหมู่เพื่อความเหมาะสมและสร้างความภาคภูมิใจให้กับมหาวิทยาลัย และจัดท ากุญแจใหม่แทนชุด

เดิมที่สูญหายโดยให้หาช่างมาจัดท ากุญแจใหม่ โดยที่ประชุมฯ มอบหมายให้งานพิพิธภัณฑ์การเกษตร

และวัฒนธรรมไทยเป็นผู้รับผดิชอบในการจัดท าทะเบียนของที่ระลึกดังกล่าว 

มติท่ีประชุม รับทราบและด าเนินการดังเสนอ 

4. เรื่องรายละเอียดของการได้รับรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี 2555-2559 

สืบเนื่องจากที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาขอข้อมูลเกี่ยวกับรางวัลและการประกวด 

กระทงและโคม ตั้งแต่ปี 2555-2559 ที่ประชุมมอบหมายให้คุณแคทลียา ประลาสนธิ์ ด าเนินการขอ

ข้อมูลจากหัวหน้างานบริหารและธุรการและคุณอุไรภัสร ์ชัยเรอืงวุฒ ิ 

มติท่ีประชุม รับทราบและด าเนินการดังเสนอ 

5. เรื่องการของสนับสนุนงบพัฒนานักศกึษา 

เนื่องจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไม่มีงบประมาณสนับสนุนด้านการพัฒนานักศึกษาและบุคลากร

เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นที่ประชุมได้น าเสนอต่อประธานที่

ประชุมขอพิจารณางบประมาณด้านพัฒนานักศึกษาในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท เพื่อศึกษาดูงานด้าน

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยในเขตจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมมอบหมายให้งานอนุรักษ์ฯและงาน

ดนตรีฯ ร่วมกันเขียนโครงการเพื่อขอพิจารณาจัดสรรงบพัฒนานักศกึษาเพื่อพานักศกึษาและบุคลากรไป

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ านศิลปวัฒนธรรมและเป็นการบูรณาการงานด้านพัฒนานักศึกษาและ

ศลิปวัฒนธรรม 5 ด้านตามกรอบของ TQA การประกันคุณภาพการศกึษา 

มติท่ีประชุม รับทราบและด าเนินการดังเสนอ 

6. เรื่องการจัดโครงการวันไหล สงกรานต์สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง 

6.1 คุณสุรชัย ศรีนรจันทร์ ได้น าเสนอโครงการวันไหล สงกรานต์สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง

ลักษณะงานมีรูปแบบ(THEME) คล้ายงานวันไหลของชลบุรี โดยในกิจกรรมจะเป็นการแสดงของนักศึกษา 

ทั้งด้านดนตรี-การแสดง การประกวดนางงามสงกรานต์ การประกวดแห่ครัวตาน(ครัวด าหัว) และ

ประกวดการเล่นน้ าวันสงกรานต์ โดยบริเวณสถานที่จัดงานที่สวนป่าบุญศรี จะมีการจัดกาดหมั้ว     

ครัวฮอม และพื้นที่จัดกิจกรรมบริเวณสนามวังซ้ายตั้งแต่แยกอาคารอ านวย ยศสุข ถึงบริเวณ แยกร้าน

นมสด โดยจะมีการจัดงานในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

และให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับกิจกรรมวันสงกรานต์ล้านนา และเพื่อ



๙ 
 
เป็นการบูรณาการการท างานร่วมกันทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคณะ ส านัก วิทยาลัย และ

ศูนย์ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันและร่วมสบืสานประเพณีอันดีงาม  

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นด้วยดังเสนอ 

6.2  ที่ประชุมมอบหมายใหง้านดนตรดี าเนนิการลงโครงการ ย 002 เพื่อขอจัดสรรงบประมาณ 

ด้านพัฒนานักศึกษา และเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณแผ่นดินต่อไป ทั้งนี้ให้มีการขอ

สนับสนุนถ้วยรางวัลจากผู้บริหารและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและประธานสโมสร

ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย รวมถึงนายกสมาคมศิษย์เก่าด้วย โดยให้มีการเชิญนายกเทศบาล

เมืองแม่โจ้ นายกเทศบาลต าบลหนองหารเข้าร่วมงาน พร้อมนี้ให้มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ

การประกวดเทพีสงกรานต์ 

มติท่ีประชุม รับทราบและด าเนินการดังเสนอ 

7. เรื่องหนังสือให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษา 

หนังสือให้ความอนุเคราะหท์ุนการศึกษา วัดใหมพ่ิเรนทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 

กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมให้ผู้รับผิดชอบประสานทางวัดเพื่อท าหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เพื่อด าเนนิการตามขั้นตอนของผูร้ับผิดชอบเรื่องทุนการศกึษาเพื่อความเหมาะสม 

มติท่ีประชุม  รับทราบและด าเนินการดังเสนอ 

เลิกประชุม 16.50 น. 

    

   

      

 

        นางสมพร    แรกช านาญ 

   ผูอ้ านวยการศูนย์ศลิปวัฒนธรรม 
 

นางสารินย์พร  อนิทร์แก้ว 

ผูส้รุปรายงานการประชุม 
นางสาวศรวีรรณ   บุญเรอืง 

 ผูต้รวจรายงานการประชุม 


